

14. ข้อมูลผลการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1	ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยและมะกรูดในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สู่แพลตฟอร์มออนไลน์	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้แก่ ชุมชนทำสินค้า เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตเครื่องสำอางตามสูตรต้นแบบ โดยนำกล้วยน้ำว้าดิบไปแปรรูปเป็นแป้งกล้วย และนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ แป้งระงับกลิ่นกาย
		พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสูตรตำรับพระโอสถพระ นารายณ์และตำรับยาตมส้มโอมีชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี	ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง คือ ลูกประคบสูตรตำรับโอสถพระนารายณ์ และยาตมส้มโอมี (ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากนวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ไทย) และผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง facebook
		การพัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ ยกระดับรายได้ของสมาชิกในกลุ่มสวนครัวข้างบ้าน แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลา ร้า สับสูตรโบราณของชุมชน ถูกนำมายกระดับผ่านการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้และฉลาก รวมถึงจัดทำเป็นชุดเซตผลิตภัณฑ์ และสามารถนำสินค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากการดำเนินกิจกรรมพบว่าชุมชนเกิดความเข้าใจและสามารถจำบันทึกรายรับ รายจ่ายได้ สามารถจดบันทึกรายการใช้จ่าย รายการซื้อของ ราคา รวมถึงต้นทุน ค่าแรง 10% ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันด้วย จากการจดบันทึกตลอด 1 เดือน ทำให้ ทราบว่า มีรายการจ่าย 2,114 บาท สามารถทำน้ำพริก ได้ประมาณ 200 ถ้วย ทำให้ได้กำไรเกือบ 60 % จากต้นทุน ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มอยู่ระหว่างการฝึกทำ บันทึกบัญชีครัวเรือนของกลุ่ม

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		การยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและวัสดุในท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล และการสื่อสารการตลาดออนไลน์	<p>1.อบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาหารว่างจากฟักทอง ฟิชในท้องถิ่น มีความพึงพอใจในระดับมาก สมาชิกกลุ่มที่อบรมได้นำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพ รับจัดอาหารว่างให้หน่วยงานราชการ และทำอาหารขายในชุมชน</p> <p>2.อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น มีความพึงพอใจในระดับมาก ทางกลุ่มได้ให้ข้อมูลว่าจะนำบุหรารำไป ไปใช้ทำเป็นของชำร่วยส่งในงานศพ และงานแต่ง และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและถ่านดับกลิ่น เป็นสินค้าประจำชุมชน</p>
		การพัฒนาอัตลักษณ์น้ำผึ้งชันโรงสมุนไพรในพื้นที่ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สู่การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	<p>1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบริหารจัดการรังชันโรงและการเก็บเกี่ยวแปรรูปน้ำผึ้งชันโรง โดยให้ความรู้แก่ชุมชนผู้เลี้ยงชันโรงและผู้สนใจ เกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ชันโรง กล่องเลี้ยง การบริหารจัดการรัง การดูแล การย้ายขยายรัง การเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งชันโรงเพื่อบรรจุขวดที่ถูกต้อง สะอาด และได้มาตรฐาน</p> <p>2.อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้งชันโรงสมุนไพรเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน โดยให้ความรู้แก่ชุมชนสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใส่น้ำผึ้งบรรจุขวด การรักษาความสะอาดขณะบรรจุ การเก็บรักษาเพื่อไม่ให้เสื่อมคุณภาพ</p> <p>3.อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการขายน้ำผึ้งชันโรงสมุนไพรผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ประเภทต่าง ๆ การถ่ายภาพสินค้า การตกแต่งบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อนำมาดึงดูดใจ การตั้งราคาที่เหมาะสม</p>
		การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน และตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	<p>1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร สบู่เห็ดหลินจือ กระเป่าและตะกร้าจักสานเส้นพลาสติกกรีซเคิล ในพื้นที่ตำบลมะกอกหวานและตำบลม่วงค่อมอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p> <p>2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การใช้สื่อส่งเสริมการขายและ</p>

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
			การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลม่วงคอม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี
2	พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับวิสาหกิจชุมชนภายใต้การบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอบรมภาษาอังกฤษและการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (TikTok) ให้กับชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจากโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Application ผลผลิตจากการอบรมของนักศึกษา) และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอบรมภาษาอังกฤษและการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (TikTok) ให้กับศูนย์การเรียนรู้สวนผักกิมคลอง กสบ. พัฒนา สายไหม กรุงเทพมหานคร และจากโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Application)
3	ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	การพัฒนาพื้นที่ปลูกและการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่โรงเรียนนวมประสงศ์วิทยา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	<p>1.กิจกรรมการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร ในพื้นที่โรงเรียนนวมประสงศ์วิทยา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การนำสมุนไพรที่อยู่รอบตัวมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้</p> <p>2.กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ปลูก ในพื้นที่โรงเรียนนวมประสงศ์วิทยา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมกับการปลูกสมุนไพรแต่ละชนิด การขยายพันธุ์สมุนไพร การผสมดินปลูกให้มีความเหมาะสมกับพืชสมุนไพร และการนำเศษใบไม้มาใช้ประโยชน์</p>
		ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพในการผลิตอาหาร	1.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง โดยจัดร่วมกับหน่วยงานทั้งหมดที่ร่วมกันทำโครงการนี้ คือ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการสวนผักคนเมือง สสส. และ WWF จัดขึ้นวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทำเกษตรในเมืองให้กับทีมวิทยากรในแต่ละศูนย์เรียนรู้ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในบรรดามัตถุประสงค์ รวมทั้งขยายพื้นที่ไปยังกลุ่มชุมชนที่สนใจ และพัฒนา ต่อยอดจาก

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
			<p>กิจกรรม หรือผลผลิตในพื้นที่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในแต่ละศูนย์เรียนรู้ ปีนี้ได้เชิญวิทยากรจาก สสส. เพื่อมาถอดบทเรียนและกำหนดแนวทาง ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ชัดเจนของศูนย์เรียนรู้ จนทำให้ทีมวิทยากร พัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นที่เล็งในการทำโครงการสวนผักคนเมือง และปลูกเพื่อเมือง ของ สสส ได้ 5 คน จากศูนย์เรียนรู้ 3 แห่ง</p> <p>2.พัฒนาต่อยอดการทำเกษตรในเมือง เพื่อให้สมาชิกของศูนย์เรียนรู้มีอาชีพเพิ่มขึ้นจากการทำเกษตร โดยนำเอาสมุนไพรที่ปลูก เช่น มินท์ โรสแมรี่ ไพร มาทำน้ำมันหอมระเหย เพื่อนำมาทำสมุนไพรเครื่องหอม ได้แก่ ยาดม พิมเสนน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางคนในชุมชนสนใจ จากมีแค่ 1 ชุมชน ทำให้มีสมาชิกมาเพิ่มอีก 3 ชุมชนใกล้เคียง และจากกิจกรรมนี้ พวกเราได้ทำการประชุมหารือ การพัฒนาโครงการปีต่อไปของศูนย์เรียนรู้ว่า จะทำเรื่องกิจกรรมอะไร จากมติพบว่าอยากก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน และทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่องทางการตลาด การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ตัวเอง เพื่อสร้างตัวตนของศูนย์เรียนรู้ต่อไป</p>
		<p>การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแปรรูปขยะพลาสติกสู่การนำไปใช้ประโยชน์ใน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p>	<p>1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษมวลเบาด้วยพลาสติกเหลือทิ้ง” บูรณาการรายวิชา 4162307 วัสดุชีวภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Biological Material) มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 41 คน ผลการประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก</p> <p>2.กิจกรรมการแปรรูปขยะพลาสติกสู่การใช้ประโยชน์” ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเมนต์มวลเบารูปทรงลูกบาศก์เพื่อทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และขึ้นรูปกระดาษต้นไม้อำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ได้ซีเมนต์มวลเบาสำหรับทดสอบสมบัติ และซีเมนต์มวลเบาต้นแบบสำหรับการเตรียมถ่ายตอองค์ความรู้</p> <p>3.กิจกรรมการทดลองและพัฒนาสูตรซีเมนต์มวลเบา เพื่อประยุกต์ใช้เป็นซีเมนต์บล็อกปูพื้นและกระดาษต้นไม้อ” ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเมนต์มวลเบารูป</p>

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
			<p>ทรงกระบอกและทรงลูกบาศก์ที่เหมาะสมสำหรับทดสอบสมบัติเชิงกล ความหนาแน่นและความพรุน</p> <p>4.กิจกรรมการแปรรูปขยะพลาสติกสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้มีแหล่งการเรียนรู้และแปรรูปขยะพลาสติกสู่การนำไปใช้ประโยชน์” ที่จัดแสดงองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งชุมชนตำบลม่วงค่อมได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเมนต์มวลเบาจากขยะพลาสติก</p>
4	ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ โปรแกรม Geogebra ให้กับครูอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	การสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Geogebra ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไม่ยาก ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปฝึกฝนต่อยอดได้ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นที่สนใจได้
5	พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	<p>การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักโขมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปบ้านแหลมเหนือ : ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี</p> <p>การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนสามะลอพีชชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี</p> <p>การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดผงจากหน่อไม้ฝรั่งและมะเขือเทศราชินีตากเกรดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พีชผัก ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p>	<p>อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปดอกจอกเสริมผักโขม และการออกแบบตราผลิตภัณฑ์</p> <p>พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากขนุนสามะลอพีชชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี</p> <p>พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดผงจากหน่อไม้ฝรั่งและมะเขือเทศราชินี ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่พีชผัก ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยนำตัวอย่างหน่อไม้ฝรั่งและมะเขือเทศราชินี มาวิเคราะห์คุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์</p>

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		<p>การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มรายได้ปีที่ 3</p>	<p>พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง สำเร็จรูป 5 ชนิด จากเครื่องเทศ สมุนไพร ผักสวนครัวของเกษตรกรในตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เช่น หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ข่า กระชาย มะกรูด เป็นต้น ได้แก่ พริกแกงเผ็ด พริกแกงส้ม พริกแกงพะแนง พริกแกงมัสมั่น และพริกแกงเขียวหวาน และพัฒนาหาสูตรที่ดีที่สุดของแต่ละผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวโดยการพัฒนาจากการใช้ประโยชน์ของหอมแดงและกระเทียมเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผงโรยข้าว ร่วมกับโปรตีนจากสัตว์น้ำที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ปลาชิว อ้าว ปลาปักเป้า และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนำองค์ความรู้ในการแปรรูปน้ำพริกแกงและการทำผงโรยข้าว ถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชน ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>
		<p>การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเทคนิค การบริหารจัดการฟาร์มการผลิตน้ำนมแพะ และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม ตำบลบ้านละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”</p>	<p>1.วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของคุณภาพน้ำนมและการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ยกกระดับคุณภาพชีวิต โดยเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่</p> <p>2.อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมแพะดิบเบื้องต้นตามมาตรฐานสินค้าเกษตร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมและประชาชนทั่วไป โดยเกษตรกรได้นำนมแพะของฟาร์มตัวเองมาวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของคุณภาพน้ำนมแพะ ก่อนนำไปขายให้กับทางบริษัทรับซื้อน้ำนม</p>
		<p>ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องด้านการพัฒนาสายพันธุ์ของกระบือปลัก การจัดการอาหารและการจัดการโรคสัตว์สู่มาตรฐานฟาร์มที่ดีให้แก่เกษตรกร ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก</p>	<p>ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ต้องการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน GFM (Good Farming Management) และเก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อมาเพาะหาเชื้อในห้องปฏิบัติการ และประกอบสูตรอาหารสัตว์</p>

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพแก่นวัตกรอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการนวดฝ่าเท้า และมีทักษะการนวดฝ่าเท้าที่ถูกต้อง
		พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะม่วงพื้นถิ่นเพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านแหลมเหนือ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น	ได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะม่วงพื้นถิ่น และนำไปถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
		พัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น	พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและคำนึงถึงความมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตะกร้าหวาย และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งจิตกาย ปัญหาที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี
		อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับจุลินทรีย์เมตาโรเซียมเพื่อเพิ่มผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับจุลินทรีย์เมตาโรเซียมและนำไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.56 ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
		อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมแพะดิบเบื้องต้นตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	เกษตรกรได้รับองค์ความรู้จากการวิเคราะห์น้ำนมแพะดิบ และสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมแพะดิบเบื้องต้นหน้าฟาร์มได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือน

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปบ้านแหลมเหนือ : ตำบลบางตะไนย์ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูจากเปลือกมะกรูด ต้องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาแชมพูมะกรูด จนกระทั่งเกิดการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
		การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	<p>1.กิจกรรมการจัดทำบัญชีและเก็บข้อมูลเพื่อคำนวณรายได้ของครัวเรือน และเผยแพร่คู่มือการจัดทำบัญชีและการเงิน จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างรายได้ มีจำนวน 30 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>2.กิจกรรมการทดสอบข้อมูลทางเคมีคุณภาพและสรรพคุณทางยา โดยทดสอบสรรพคุณในการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้าง Melanin ของพืชสมุนไพร และนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยมีข้อมูลทางเคมี และสรรพคุณทางยา ได้แก่ สรรพคุณในการออกฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้าง Melanin ของกระเจี๊ยบมะนาว ปีทรุท ตะไคร้ มะกรูด แครอท ฟักทอง มะเขือ กะหล่ำปลีม่วง งาดำ สับปะรด ไทรพระพา แรดิช เซเลอรี่ ฝรั่ง แก้วมังกร สมอ และสำโรง</p>
		การผลิตแป้งมะพร้าวจากกากมะพร้าวเหลือทิ้งและส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านแหลมเหนือ ตำบลบางตะไนย์ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งมะพร้าว โดยสามารถเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งกากมะพร้าว ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
		การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับผลิตภัณฑ์จากรางแดง ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากรางแดง และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากรางแดง ที่สามารถเพิ่มมูลค่าส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชนอย่างคุ้มค่า
		การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับมะตาดพืชเศรษฐกิจชุมชนเกาะเกร็ด เพื่อการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน	พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวภาพด้านการเกษตรด้านชีวโมเลกุล และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะตาด และส่งถ่ายต้นกล้าที่สมบูรณ์ให้เกษตรกร นำไปปลูกต่อไป

ที่	โครงการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		วิเคราะห์และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ถอดบทเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย โดยลงพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนกับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลท่ามะนาว จำนวน 12 คน เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และเจ้าหน้าที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลท่ามะนาว รวมถึงการเฝ้าระวังสารเคมีที่ตกค้างในผัก
6	ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	<p>การอบรมทักษะความรู้อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านท่ารวก ตำบลหนองยายโไม้ อำเภอยะยาตาด จังหวัดลพบุรี</p> <p>บูรณาการการใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสู่การเรียนรู้ในชุมชนเขตบางเขน กทม.</p>	<p>ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง และมีทักษะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งได้ถูกต้อง</p> <p>วิเคราะห์ความต้องการในการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการแบ่งกลุ่มทวนสอบจากระบบงานเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม input 2) กลุ่ม Process และ 3) กลุ่ม output เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยการมีออกแบบฐานข้อมูล จำลองการออกแบบหน้าจอ และการใช้งานโปรแกรม</p> <p>ชุมชนในเขตบางเขนสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์ชุมชนดิจิทัลในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ตลอดเวลา และเกิดชุมชนดิจิทัลที่มีศักยภาพของคนทุกช่วงวัยในชุมชน และมีการเรียนรู้ในด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน</p>